

๕.๘ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนวัตกรรมข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดี เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ครบรอบวาระปรับปรุง ๔ ปี จึงได้ทำการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการปรับชื่อสาขาวิชา เป็นสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล และปรับปรุงโครงสร้างรายละเอียดในหลักสูตรให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว แต่ด้วยหลักสูตรฯ มีจำนวนนักศึกษาลดลงน้อยกว่า ๑๐ คน ต่อเนื่องทุกปี ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบการขอปิดและขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แบบมีเงื่อนไข และงดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยปิดหลักสูตรโดยสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาคนสุดท้ายสำเร็จการศึกษา และเห็นชอบการอนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ จาก ๕ คน เหลือ ๒ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล แสงงาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวดี โภเมศ ไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ อ้างถึงหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๔.๕/๗๑๔๙ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณาและมีมติไม่ให้ความเห็นชอบการขออนุโลมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ จาก ๕ คน เหลือ ๒ คน ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ แต่ให้ความเห็นชอบหากมหาวิทยาลัยจัดหาจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าวจากเดิม ๕ คน เหลือ ๓ คน เพื่อทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาคงค้างจำนวน ๑๘ คน ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอความเห็นชอบในการเพิ่มจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีก ๑ คน เป็น ๓ คน เพื่อทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาคงค้าง จำนวน ๑๘ คน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา

๒๕๖๖ จะกว่าจะสำเร็จการศึกษา ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาเห็นชอบให้เพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๑ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมัย ศรีสว้ย ตามมติของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๘.๑

๑. เห็นชอบการขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนวัตกรรมข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ จาก ๕ คน เหลือ ๓ คน ตามเสนอ
๒. มอบมหาวิทยาลัยเสนอสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป